

Xứng đáng với danh hiệu

“CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP TIÊU BIỂU” CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

TUYẾT CHI

Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phong phú để xây dựng các mô hình học tập. Qua đó, đã có nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, điển hình như cộng đồng học tập tổ dân phố 12 (phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới). Tháng 12/2020, tổ dân phố 12 vinh dự là cộng đồng học tập duy nhất, đại diện cho tất cả các cộng đồng học tập của tỉnh Quảng Bình được biểu dương, khen thưởng trong các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020.

Tổ dân phố 12 có 231 hộ với 976 nhân khẩu. Chi hội Khuyến học Tổ dân phố 12 có 222 hội viên và chia thành 7 nhóm. Bà Nguyễn Thị Hòa Hương, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học tổ dân phố 12 cho biết: Các mô hình học tập chính là nền tảng, là tiên đề để xây dựng xã hội học tập. Chính vì vậy những năm qua, với những giải pháp tích cực, hiệu quả, tổ dân phố 12 luôn cố gắng phấn đấu giữ vững danh hiệu cộng đồng học tập, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Chi hội Khuyến học tổ dân phố 12 đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên

truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” đã phát triển sôi nổi tại địa phương. Chi hội Khuyến học tổ dân phố 12 cũng đã luôn quan tâm, vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hay con em xa quê hương quan tâm, ủng hộ quỹ khuyến học địa phương để động viên các con em trong tổ dân phố phấn đấu hơn trong học tập. Hàng năm, chi hội đã phát thưởng gần 300 suất quà trị giá gần 12 triệu đồng cho trên 200 học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Xác định một trong

những yếu tố quyết định thành công của phong trào khuyến học, khuyến tài là sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi gia đình. Vì vậy, hàng năm tổ dân phố đã tổ chức cho các hộ đăng ký danh hiệu gia đình học tập. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mà 100% các hộ gia đình trong tổ dân phố 12 đều đăng ký gia đình học tập. Qua công tác tổ chức, bình xét hàng năm có trên 90% gia đình được công nhận là gia đình học tập. Mỗi năm, Chi hội Khuyến học tổ dân phố 12 lựa chọn 7 gia đình học tập tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, làm động lực thúc đẩy phong trào học tập, xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển vững mạnh. Cũng từ phong trào xây dựng cộng đồng học tập đã có nhiều gia đình học tập tiêu biểu như gia đình ông Lê Thanh Tùng có 6 người con, 1 người là

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

tiến sĩ, đang công tác tại Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, 2 người là thạc sĩ và 2 người là cử nhân. Hay gia đình ông Hoàng Tấn Quả có 3 người con và các con dâu, con rể đều là thạc sĩ, trong đó có anh Hoàng Tấn Quảng. Dù không may bị tàn tật nhưng anh Quảng đã luôn cố gắng học tập, vượt lên số phận và trở thành một tiến sĩ, hiện anh đang công tác tại Trường Đại học Y Dược Huế...

Từ năm 2009, Chi hội Khuyến học đã kết hợp với Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân thành lập Câu lạc bộ văn hóa (nay là Câu lạc bộ học tập cộng đồng). Câu lạc bộ đã mở nhiều lớp học nghề, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông, gia đình... Đến nay, Câu lạc bộ học tập cộng đồng của tổ dân phố 12 hoạt động rất hiệu quả và phát triển

thêm các câu lạc bộ, tổ thành viên như: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, tổ vận tải, tổ máy gặt đập liên hoàn. Các câu lạc bộ, tổ thành viên đã hoạt động tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và có sự liên kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Ban cán sự và Chi hội Khuyến học tổ dân phố 12 đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật, mở các lớp tập huấn, phát triển ngành nghề trong nhân dân và tổ chức các đoàn đến tham quan, học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu ở địa phương như mô hình trồng rau sạch của gia đình anh Cảnh, gia đình chị Đào, mô hình trồng giàn rau thủy canh của gia đình chị Dung. Các gia đình trong

tổ dân phố luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập, phát triển kinh tế và tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nên tỷ lệ hộ nghèo trong tổ dân phố chỉ còn 0,8%, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, nhà ở kiên cố và nhà cao tầng ở tổ dân phố 12 chiếm tỷ lệ 96%. Không chỉ chú trọng đến việc học tập của người dân mà tổ dân phố 12 còn quan tâm đến điều kiện học tập của mọi người. Năm 2019, tổ dân phố đã vận động nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng để xây mới nhà văn hóa và mua sắm đầy đủ hệ thống loa truyền thanh, qua đó đã tạo điều kiện cho người dân có nơi học tập, sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đánh giá: Những năm qua, tổ dân phố 12 phường Bắc Lý đã thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của con em cũng như phong trào thi đua lao động, sản xuất của người dân, đưa tổ dân phố trở thành một cộng đồng học tập tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương sáng để triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, hướng tới xây dựng xã hội học tập bền vững, rộng khắp ■



Hàng năm, Chi hội Khuyến học tổ dân phố 12 phường Bắc Lý tổ chức biểu dương, khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Ảnh: C.T

T.C